

สถานี ก.ค.ศ.

## การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของ

นำเสนอเมื่อ : 29 ม.ค. 2561

สถานี ก.ค.ศ.

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตาม ว 21/2560 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการสั่งสมความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งจะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยจะส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง

เพื่อให้การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ในเขตภาคเหนือ เมื่อวันที่ 3 - 5 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการชี้แจงและให้ความรู้เชิงปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินการพัฒนา PLC การใช้งาน Logbook รวมทั้งการดำเนินการประเมินวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยมีเลขาธิการ ก.ค.ศ. พร้อมผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นวิทยากรในการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในการเข้ารับฟังและร่วมฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาการประชุมทั้ง 2 วัน ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้จัดประชุมชี้แจงฯ ครั้งต่อไปอีก โดยครั้งที่ 2 จะดำเนินการจัดขึ้นที่ภาคกลาง (14 จังหวัด 36 เขต) ณ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับครั้งต่อไปจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

สำนักงาน ก.ค.ศ.

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งนำไปเผยแพร่สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องต่อไปด้วย

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เผยแพร่ทางคอลัมน์ [“สถานี ก.ค.ศ.”หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่ 29 มกราคม 2561](#)

ขอบคุณที่มาจาก [สำนักงาน ก.ค.ศ. วันที่ 29 มกราคม 2561](#)